



# TENESHIA HUDSPETH

## COUNTY CLERK

*Recording the Major Events of Your Life*

**THÔNG CÁO BÁO CHÍ**

Ngày 8 Tháng 11, 2023

**Liên Lạc: Rosio Torres-Segura, (832) 622-0716**

[rosio.torres-segura@cco.hctx.net](mailto:rosio.torres-segura@cco.hctx.net)

### **VĂN PHÒNG NHA HÀNH CHÁNH QUẬN HARRIS CÔNG BỐ CÁC KẾT QUẢ BẦU CỬ CHƯA CHÍNH THỨC**

**(Houston, TX)** – Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris đã đăng các kết quả bầu cử chưa chính thức trên [www.HarrisVotes.com](http://www.HarrisVotes.com). Tổng cộng có 451,203 lá phiếu đã được bầu trong cuộc bầu cử Ngày 7 Tháng 11. Các con số chính thức sẽ công bố sau khi việc kiểm phiếu được hoàn tất vào Ngày 17 Tháng 11.

**Bà Teneshia Hudspeth Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Harris nói,** “Nhìn chung, tôi tin rằng, mặc dù những trục trặc đã xảy ra trong Ngày Bầu Cử, đây vẫn là một cuộc bầu cử rất thành công nhờ vào sự làm việc chăm chỉ của các nhân viên bầu cử, các nhân viên phòng phiếu, các ban ngành của Quận Harris, và sự hỗ trợ của Tổng Trưởng Tiểu Bang Texas. Hầu hết các trưởng ban điều hành bầu cử đã nhanh chóng trả lại các thiết bị bầu cử và các phiếu bầu sau khi họ đóng cửa trung tâm bầu cử. Tuy nhiên, luôn có một số ít người làm cho công việc của chúng tôi trở nên khó khăn vì họ không tuân thủ các quy tắc.”

Lần trả thiết bị bầu cử cuối cùng đã diễn ra vào khoảng từ 2 đến 3 giờ sáng tại trung tâm bầu cử chính NRG Arena—ngoại trừ một địa điểm phòng phiếu ở Tomball.

**Bà Hudspeth Giám Đốc Nha Hành Chánh nói thêm,** “Trưởng ban điều hành của một phòng phiếu tại một trường học ở Tomball đã sơ suất. Người này đã không trả lại thiết bị bầu cử hoặc trả lời các cuộc gọi của chúng tôi. Chúng tôi phải đợi cho đến khi trường học mở cửa vào sáng hôm nay để gửi một nhân viên cảnh sát đến đó lấy lại thiết bị bầu cử còn thiếu.”

Các trưởng ban bầu cử chịu trách nhiệm cho việc đóng cửa và trả lại tất cả các tài liệu cần thiết để tiến hành việc đếm phiếu của Đêm Bầu Cử, và Ty Bầu Cử dựa vào họ để tuân theo các thủ tục.

**Bà Teneshia Hudspeth Giám Đốc Nha Hành Chánh nói thêm,** “Đó là nghĩa vụ của các ban ngành liên quan, từ các viên chức bầu cử, các nhân viên bầu cử, nhân viên hỗ trợ, và các cử tri, để thực hiện vai trò của họ để bảo đảm một cuộc bầu cử thành công.”

Cuộc bầu cử chung kết được dự kiến diễn ra vào Thứ Bảy, Ngày 9 Tháng 12, 2023.

Để có được các tin tức và cập nhật, hãy theo dõi chúng tôi trên truyền thông xã hội tại **@HarrisVotes** và **@HarrisCoTxClerk**.

**###**